

32 năm chiến tranh biên giới ở Trung-Việt

Tác Giả: BBC

Thứ Tư: 16 Tháng 2 Năm 2011 09:55

32 năm trước, vào sáng sớm ngày 17/02, Trung Quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuộc địa phận sáu tỉnh miền Bắc.

Cuộc chiến ngăn ngòi nhòng đẫm máu đã đè la i dấn lâu dài trong quan hệ Việt-Trung mà tới hơn mười năm sau mới chính thức được bình thường hóa.

Một số tài liệu mới đăng tải trên các trang mạng của Trung Quốc nay hé mở thêm nhiều chi tiết về cuộc chiến này.



Quân đội Việt Nam

Nhà nghiên cứu Dành Danh Dy của ghi cho BBC bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tại một hội nghị nội bộ hôm 16/03/1979, một tháng sau khi Trung Quốc bắt đầu tấn công Việt Nam.

32 năm chiến tranh biên giới ở Trung-Việt

Tác Giả: BBC

Thứ Tư, 16 Tháng 2 Năm 2011 09:55

Trong thời điểm đó, Trung Quốc cũng đang tiến hành rút quân sau khi tuyên bố chiến thắng và "hoàn thành mục tiêu chiến tranh".

Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chỉ cần dù Cao Bằng chỉ ít là năm đánh mất, sáu đánh mất, chỉ cần dù Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh mất, bảy đánh mất.

Bài phát biểu của ông Đặng Gia Cát thêm về lý do và mục đích của cuộc chiến tranh.

Trong đó, ông Đặng Tiểu Bình nói "lần đánh trước này" là "mục tiêu tác chiến trước hết có giá trị" về thời gian cũng như quy mô, và chỉ nhằm "đánh cho tên Cuba phải ngừng đồng diễn cùng" mô tả bài học.

"Đúng thời cũng là mất sự ủng hộ Campuchia chống Việt Nam xâm lược."

Theo ông Đặng, đây là "hành động quan trọng mà rừng mịt rậm thừng nhọt quặng tẻ phần đời bá quyện".

Ông nói lãnh đạo Việt Nam đã bị bắt ngờ trước sự tấn công của Trung Quốc vì trước đó mấy ngày, Việt Nam còn dè dặt đoán phạm vi tấn công nhỏ, gồm hai sư đoàn.

Trên thực tế, Trung Quốc đã điều tới 20 sư đoàn bộ binh trong ngày đầu cuộc chiến.

Yêu cầu bất ngờ

Nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lúc bấy giờ cũng đều đã nhắc tới sự ngỡ ngàng vì không lường trước được quy mô tấn công của quân đội Trung Quốc.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Vinh, người lúc đó là đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, nói với BBC rằng khi nghe tin, ông hoàn toàn bất ngờ.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ thì nói ông cảm thấy mình "bất lực".

Ông Đặng Danh Dy, lúc đó làm việc tại đại sứ quán ở Bắc Kinh, cũng nói cuộc chiến tranh "vì thế giới không bắt đầu với chúng tôi, nhưng vì thế giới gian ác và nhất là vì quy mô bình đẳng mà Trung Quốc sẽ đứng thì quả là không tính tới".

Trong bài phát biểu hôm 16/03/1979, ông Đặng Tiểu Bình cho hay kế hoạch đánh Việt Nam lúc đó không được các Mỹ đồng tình về quy mô vì sẽ phá vỡ nguyên tắc Liên Xô.

"TW Đặng, Quân ủy TW họ quy tâm này không đủ, trải qua nhiều lần suy ngẫm, trải qua gần hai tháng suy ngẫm mới họ quyết tâm đó."

Tuy nhiên, ông Đặng đánh giá: "Bây giờ xem ra họ quy tâm đó là đúng".

Vấn đề của bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc mới được đăng tải nói: "Chúng ta nói trên này nhất định phải đánh, có ba lý do lớn phải đánh".

"Một là, một trận thế giới nhất định quy định quốc tế đòi hỏi có sự chênh lệch trên thị trường với Cuba phải ngừng đồng (tên ông Đặng Tiểu Bình dùng để gọi Việt Nam).

"Hai là, chúng ta cần phải xây dựng bên hiên đời hóa. Chúng ta cần môi trường thế giới đời đời, đáng tin cậy. Để cho xét lại Liên Xô, Việt Nam ngày ngày ở phía bắc phía nam đe dọa chúng ta làm cho tinh thần không yên. Liệu có được không?"

"Lý do thì ba, là quân giới phóng nhân dân ba m i năm nay không đánh tr n."

Theo ông Đă ng, đây là c h i tốt đê Gia i phóng quân Trung Quốc ch ng to "vẫn là quân gia i phóng".

Quy mô cuộc chiến



Thống kê ch a đông nhất về con số th ng vong trong cuộc chiến

Lãnh đ o Trung Quốc tuy v y th a nh n rằng trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, n c này "gi t gà đã ph i dùng dao m trâu".

Ông Đă ng nói trong bài phát bi u: "L n đánh này vũ khí, quân s đ u g p m y l n Vi t Nam. Chi n đ u Cao B ng chí ít là năm đánh m t, sáu đánh m t, chi n đ u L ng S n, Lào Cai cũng đ u g p m y l n, th m chí sáu đánh m t, b y đánh m t".

"Thống vong của chúng ta là bốn số, thì họ thì của chúng ta tiêu diệt."

Cũng nói về quy mô cuộc chiến, trang mạng quân sự milchina.com của Trung Quốc mới đây đăng theo của một cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia chiến tranh biên giới 1979 cho hay kế hoạch của Trung Quốc là "đưa bộ đội Dã chiến 2 (mặt trong bốn dã chiến quân nổi tiếng của quân đội Trung Quốc hiện nay) do Lưu Bá Thừa làm tổng chỉ huy, Đặng Tiểu Bình làm chính ủy) vào Lào, rồi đánh xuyên ngang sang Việt Nam sau đó vu hồi lên bộ công phá đội quân của ta nam hướng".

Bức thư viết: "Tuy vậy kế hoạch này quá mạnh, hoàn toàn giống như mặt trận đánh diệt cộng mặt nước, có thể làm chùn bước tiến, nên trước ngày đánh mặt trận Lào đã bố huỷ bỏ, đổi thành cuộc chiến quy mô số đoàn, trung đoàn là chính".

"Thế nhưng, nó vẫn bị gọi là "dùng dao mổ trâu để giết gà"."

Mặt đi nữa trong bức thư của cựu chiến binh Trung Quốc: "Mục đích của cuộc chiến tranh này là tàn phá, huỷ hoại quốc gia Việt Nam chứ không phải là chiếm lĩnh lãnh thổ, nên sau hai ngày đánh nhau, bộ đội tham chiến của ta bắt đầu chấp hành mệnh lệnh bán chính thức là "không bắt tù binh", "không để lại cho Việt Nam một lá cây ngọ nọc"."

Cho tới nay, thống kê vẫn chưa đồng nhất về con số thống vong của hai bên trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung.

Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50.000, lính Trung Quốc khoảng 20.000.

Hàng nghìn dân thường Việt Nam cũng thiệt mạng và thương vong.